

ตารางแสดงการเข้ารับการอบรมทางวิชาการและการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจำปีการศึกษา

2566 (อ้างอิง 4.1-1-3)

ชื่อโครงการ หรือหัวข้อที่รับการพัฒนา	วัน/เดือน/ปี	ชื่อ - นามสกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร	ประยุกต์ใช้กับรายวิชาที่สอน
การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม Social Return on investment :SROI	18 พฤษภาคม 2566	อ.จันทรา แซ่ลิ้ว	ประยุกต์ใช้ในการเขียนโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนสนับสนุนด้านการวิจัยต่อแหล่งทุนต่าง ๆ
ปีนประสบการณ์ศิลปะด้านใน ครั้งที่ 4	5 มิถุนายน 2566	อ.ช่อผกา ธารไทรทอง	รายวิชา EC 2405 การจัดการกิจกรรมศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย โดยนำแนวคิด และแนวทางการจัดการกิจกรรมที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อจัดการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานศิลปะซึ่งเป็นการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกเฉพาะตนออกมา
การผลิตนวัตกรรมเพื่อการประกวด	21 กรกฎาคม 2566	อ.ช่อผกา ธารไทรทอง	รายวิชา EC 2404 สื่อและของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย โดยนำแนวทางการสร้างนวัตกรรมไปจัดการเรียนรู้ให้นักศึกษารู้และเข้าใจขั้นตอน ได้ทดลองสร้างสื่อตามขั้นตอนการผลิตนวัตกรรม

ชื่อโครงการ หรือหัวข้อที่รับการพัฒนา	วัน/เดือน/ปี	ชื่อ – นามสกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร	ประยุกต์ใช้กับรายวิชาที่สอน
<p>แนวทางการตรวจประเมินเพื่อพิจารณาการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคาร 27 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</p>	<p>16 สิงหาคม 2566</p>	<p>1.อ.ดร.ศิริมาศ โกศลย์พิพัฒน์ 2.ผศ.ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ์ 3.อ.จันทรา แซ่ลิว 4.อ.ดวงใจ เนตรตระกูล 5.อ.ช่อผกา ธารไทรทอง</p>	<p>1. รายวิชา การจัดการกิจกรรมเตรียมความพร้อมแบบบูรณาการสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี โดยนำความรู้ที่ได้รับไปสอนนักศึกษาในการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เพื่อการทำวิจัยชั้นเรียน</p> <p>2. รายวิชา EC1304-66จิตวิทยาพัฒนาการและสมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยโดยนำความรู้ที่ได้รับไปสอนนักศึกษาในการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เพื่อการทำวิจัยชั้นเรียน</p> <p>3.ให้ความรู้แก่นักศึกษาที่นิเทศในด้านของการขอจริยธรรมมนุษย์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนที่ต้องการตีพิมพ์บทความวิจัย</p>
<p>เคล็ด (ไม่) ลับการดูแลเด็กพิเศษ</p>	<p>19 สิงหาคม 2566</p>	<p>อ.ช่อผกา ธารไทรทอง</p>	<p>รายวิชา EC 2404 สื่อและของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย และรายวิชา EC 2403 การจัดการกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย โดยนำความรู้ที่ได้ไปสอดแทรกเกี่ยวกับการสังเกตเด็กที่มีความต้องการพิเศษและการจัดการกิจกรรมทั้งการใช้สื่อ และการจัดการกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบจังหวะที่สามารถส่งเสริมเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ</p>
<p>การสร้างและตัดต่อวีดีโอเพื่อการศึกษาโดยใช้ CupCut</p>	<p>21 สิงหาคม 2566</p>	<p>1.อ.ดร.ศิริมาศ โกศลย์พิพัฒน์ 2.อ.ดวงใจ เนตรตระกูล 3.อ.จันทรา แซ่ลิว</p>	<p>เพิ่มพูนความรู้ในการจัดทำ VDO ภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ</p>

ชื่อโครงการ หรือหัวข้อที่รับการพัฒนา	วัน/เดือน/ปี	ชื่อ - นามสกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร	ประยุกต์ใช้กับรายวิชาที่สอน
Active Learning ด้วย WordWoll	22 สิงหาคม 2566	1.อ.ดร.ศิริมาศ โกศลย์พิพัฒน์ 2.อ.ดวงใจ เนตรตระกูล 3.อ.จันทรา แซ่ลิ้ว	เพิ่มพูนความรู้ในการจัดทำ VDO ภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะการสื่อสาร”	24 - 25 กันยายน 2566	อ.ช่อผกา ธารไทรทอง	EC 1417 การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและกิจกรรมจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย โดยนำความรู้ในเรื่องการออกเสียงไปสอดแทรกช่วง Warm Up ก่อนเริ่มทำกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน
เจาะลึก chatGPT เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนยุคดิจิทัลในบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	16 พฤศจิกายน 2566	อ.ดร.ศิริมาศ โกศลย์พิพัฒน์	รายวิชา สัมมนาปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย โดยนำความรู้ที่ได้รับไปสอนนักศึกษาในการค้นคว้าและเรียบเรียงข้อมูล โดยใช้ chatGPT
นิทรรศการมีชีวิต “อพ.สธ.” ณ หอประชุมที่ปิงกรัสมิโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง-ซี้เหล็ก	20 - 25 พฤศจิกายน 2566	ผศ.ดร.ชไมมน ศรีสุรัักษ์	รายวิชา EC2406-62 การจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะทางกายและการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย โดยนำความรู้ที่ได้รับไปสอนนักศึกษาในการบูรณาการสังเกตพฤติกรรมเด็ก และ การจัดกิจกรรมโดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน
“พะเยาวิจัย13” อบรมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยสาขาการศึกษา ทั้งแบบ Poster และ oral presentation ณ มหาวิทยาลัยพะเยา	24 - 25 มกราคม 2567	ผศ.ดร.ชไมมน ศรีสุรัักษ์	รายวิชา EC2406-62 การจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะทางกายและการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย โดยนำความรู้ที่ได้รับไปสอนนักศึกษาในการบูรณาการสังเกตพฤติกรรมเด็ก และ การจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน
อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA โดย สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	5 - 6 กุมภาพันธ์ 2567	1.อ.ดร.ศิริมาศ โกศลย์พิพัฒน์ 2.อ.ดวงใจ เนตรตระกูล	เพิ่มพูนความรู้ เตรียมความพร้อมและวางแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของภาควิชาการศึกษาปฐมวัยในปีการศึกษา 2568

ชื่อโครงการ หรือหัวข้อที่รับการพัฒนา	วัน/เดือน/ปี	ชื่อ – นามสกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร	ประยุกต์ใช้กับรายวิชาที่สอน
Design Thinking: Creative & Critical Problem Solving	20 กุมภาพันธ์ 2567	อ.ช่อผกา ธารไทรทอง	รายวิชา EC 2404 สื่อและของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย โดยนำกระบวนการคิดที่ได้ไปใช้จัดการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา
Spark Your Creativity	24 กุมภาพันธ์ 2567	อ.ช่อผกา ธารไทรทอง	รายวิชา EC 2405 การจัดกิจกรรมศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย โดยนำแนวคิดการจัดกิจกรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แก่นักศึกษา
อบรมการประยุกต์ใช้ Canva สำหรับสร้างใบงาน	23 มีนาคม 2567	1.อ.จันทรา แซ่ลิ้ว 2.อ.ดร.ศิริมาศ โกศลย์พิพัฒน์ 3.อ.ดวงใจ เนตรตระกูล 4.อ.ช่อผกา ธารไทรทอง	นำไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาการจัดวิทยาสาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ในการสร้างใบงานคณิตศาสตร์-วิทยาสาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย
แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาตาม แนว AUN-QA เพื่อขับเคลื่อนคณะครุศาสตร์สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	25 เมษายน 2567	1.อ.จันทรา แซ่ลิ้ว 2.ผศ.ดร.ชไมมณ ศรีสุรักษ์	เพิ่มพูนความรู้ เตรียมความพร้อมและวางแผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของภาควิชาการศึกษาปฐมวัยในปีการศึกษา 2568

ตารางสรุปการส่งเสริมและพัฒนาตนเองโดยการอบรมทางวิชาการและวิชาชีพของอาจารย์  
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

ที่	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	การเข้ารับการอบรมทาง วิชาการ	การเข้ารับการอบรมทาง วิชาชีพ
1	อ.ดวงใจ เนตรตระกูล	2	3
2	อ.จันทร์มา แซ่ลิว	4	2
3	อ.ดร.ศิริมาศ โกศลย์พิพัฒน์	3	3
4	ผศ.ดร.ชไมมณ ศรีสุรักษ์	3	1
5	อ.ช่อผกา ธารไทรทอง	1	7